



เคียงคู่รัฐค่าประชาชน

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ 598 /2565
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการสื่อสารได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทำได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธ.ก.ส. จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นแนวปฏิบัติของพนักงาน รักษามาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการภายใต้วัตถุประสงค์ และถูกต้องตามกฎหมาย

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ข้อมูลใด ๆ ทำให้สามารถระบุตัวตนนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก ทำสำเนา ทำซ้ำ โอน ค้นหา คัดแยก จัดเก็บ แบ่ง ผนวก ผสาน แก้ไข จัดเตรียม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ จัดการ จัดประเภท ปรับปรุง เข้าถึง เปิดเผยโดยการส่งข้อมูลหรือให้เห็นข้อมูล ปกปิด โยกย้ายหรือวิธีอื่นเพื่อไม่ให้เห็นข้อมูล รวมถึงการกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในที่นี้หมายถึง ธ.ก.ส.

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

“เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)” หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเข้าใจกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเข้าใจถึงภาพรวมธุรกิจของ ธ.ก.ส.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ธ.ก.ส. มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งให้ไว้ในรูปแบบเอกสาร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย
2. ธ.ก.ส. มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การรวบรวม จัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย ทำลายหรือดำเนินการอื่นใดซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
3. ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดให้มีระบบและวิธีการในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยมีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามรูปแบบมาตรฐานสากล รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของ ธ.ก.ส. เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. ธ.ก.ส. มีการประเมินความเสี่ยงพร้อมกับกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
5. ธ.ก.ส. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
6. ธ.ก.ส. มีกระบวนการในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และหากเกิดเหตุขึ้นจะมีการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมกับแจ้งเหตุการณ์ละเมิดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
7. ธ.ก.ส. มีกระบวนการในการคัดเลือกผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานเชิงเทคนิค และเชิงบริหารจัดการที่เหมาะสมในการประมวลผลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และมีการจัดทำข้อตกลงกันระหว่าง ธ.ก.ส. (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ประมวลผลข้อมูลดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ธ.ก.ส. จัดให้มีการทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร